

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ และศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2553 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่และร้อยละ

5.1 สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 30 ปี โสด มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอสูงเม่น ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจำ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ทำงานโดยเฉลี่ย 4 วัน/สัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,528 บาท/คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องการเรียนต่อ 304 คน และผู้ที่ไม่ต้องการเรียนต่อ 96 คน ซึ่งผู้ที่ต้องการเรียนต่อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด มีอายุเฉลี่ย 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมือง ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจำ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ทำงานโดยเฉลี่ย 4 วัน/สัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,487 บาท/คน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเมื่อจำแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ พบว่า ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 33 ปี ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ ได้แก่ รับราชการ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวของรัฐ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน เป็นต้น และมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท ส่วนใหญ่ต้องการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะที่ผู้มีอายุตั้งแต่ 34 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจำ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 4,501 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ต้องการเรียนสาขาการปกครองท้องถิ่น

ส่วนช่วงเวลาที่ต้องการเรียนไม่ว่าจะจำแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนใหญ่เลือกเรียนภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์ เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ดังนั้นจึงเลือกเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน โดยแหล่งทุนที่ใช้ในการศึกษาต่อ ส่วนใหญ่มาจากทุนส่วนตัว/รายได้ของตนเอง เนื่องจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ นั้นถูกมากเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ จึงมีความสามารถที่จะจ่ายได้ สำหรับเหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยมีความคาดหวังจากการศึกษาต่อ คือ ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และเพิ่มพูนความรู้ในหน้าที่การงาน เพื่อจะได้พัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แหล่งข้อมูลที่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ นั้น ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อน

สำหรับการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนแพร่จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่ ทราบว่าการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนแพร่ นั้นไม่จำกัด เพศ อายุ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อได้ รองลงมาคือ ทราบว่าปัจจุบันนี้วิทยาลัยชุมชนแพร่ทำการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีงานทำแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อได้ และ ทราบว่านอกจากหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่อยู่ที่อำเภอเมืองแล้ว วิทยาลัยชุมชนแพร่ยังมีห้องเรียนอยู่ในหลายๆ อำเภออีกด้วย เช่น อำเภอลอง อำเภอเด่นชัย อำเภอวังชิ้น ตามลำดับ

การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ พบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเรียนแบบฝึกปฏิบัติจริง และ อยากให้วิทยาลัยชุมชนแพร่ทำการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังต้องการให้วิทยาลัยชุมชนแพร่เข้าไปจัดการศึกษาในทุกๆ อำเภอ โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในเขตอำเภอเมืองมากกว่าอำเภออื่นๆ รองลงมาคืออำเภอวังชิ้นและอำเภอสูงเม่น และ ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เฉลี่ยคนละ 2,001 บาท/ภาคเรียน จากการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่าย พบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนแพร่เฉลี่ยคนละ 534 บาท/ภาคเรียน โดยผู้ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าอายุช่วงอื่นๆ เฉลี่ยคนละ 565 บาท/คน/ภาคเรียน ผู้ที่มีอาชีพที่มีรายได้ประจำ มีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าผู้ที่มีอาชีพอื่นๆเฉลี่ยคนละ 582 บาท/คน/ภาคเรียน และ ผู้ที่มีรายได้ 6,001 บาทขึ้นไป มีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าผู้ที่มีรายได้ช่วงอื่นๆ เฉลี่ยคนละ 589

บาท/คน/ภาคเรียน หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีความเต็มใจที่จะจ่ายในรูปของชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยคนละ 40 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน โดยคิดเป็นเงินจำนวน 1,080 บาท/คน/ภาคเรียน โดยผู้ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีและ 34 ปีขึ้นไป มีความเต็มใจที่จะมาทำงานมากกว่าผู้ที่มีอายุช่วงอื่นๆ โดยเต็มใจที่จะมาทำงานเฉลี่ยคนละ 41 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน โดยคิดเป็นตัวเงินจำนวน 1,107 บาท/คน/ภาคเรียน ผู้ที่มีอาชีพที่มีรายได้ประจำ มีความเต็มใจที่จะมาทำงานมากกว่าผู้ที่มีอาชีพอื่นๆ เฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน โดยคิดเป็นตัวเงินจำนวน 1,161 บาท/คน/ภาคเรียน และผู้ที่มีรายได้ 6,001 บาทขึ้นไปมีความเต็มใจที่จะมาทำงานมากกว่าผู้ที่มีรายได้ช่วงอื่นๆ เฉลี่ยคนละ 44 ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน โดยคิดเป็นตัวเงินจำนวน 1,188 บาท/คน/ภาคเรียน

ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด อายุเฉลี่ย 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสูงเม่นและอำเภอเมือง ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจำ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น ทำงานโดยเฉลี่ย 5 วัน/สัปดาห์ หรือ 38 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,656 บาท/คน เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ คือ ส่วนใหญ่มีภาระในการทำงานและภาระครอบครัว สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อสถาบันอื่นนั้น ส่วนใหญ่เลือกไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดว่าในอนาคตก็จะไม่เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ แต่จะช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำให้คนรู้จักเข้ามาศึกษาต่อ

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ และความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่นั้นต้องการให้วิทยาลัยชุมชนแพร่เข้าไปจัดการศึกษาในอำเภอสูงเม่น ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ควรพิจารณาในการเปิดห้องเรียนในอำเภอสูงเม่นต่อไป

2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่เน้นอยากให่วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ควรพิจารณาการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในอนาคต

3. จากการศึกษาพบว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่ต้องการให่วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนในสถานที่ปฏิบัติงานจริงๆ และมีการฝึกปฏิบัติจริงๆ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ควรมีการปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบปฏิบัติในสถานที่จริง มากกว่า การบรรยายหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้น

4. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ส่วนใหญ่ ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนแพร่จากเพื่อนมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแพร่ หรืออาจารย์พิเศษ เป็นผู้แนะนำ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้แก่คนรู้จักต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังทราบข้อมูลข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวให้มากขึ้น

5. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ส่วนใหญ่ มีความคาดหวังจากการเข้ารับการศึกษาคือ ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุของความไม่พร้อมต่างๆ เช่น ยากจน มีภาระทำงาน เป็นต้น จากการดำเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเหล่านี้ได้ศึกษาต่อ ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงควรที่จะยึดหลักปรัชญาในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแบบนี้ต่อไป เพื่อให้คนในชุมชนทุกคนจะได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น

6. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่าวิทยาลัยชุมชนแพร่สามารถไปจัดการศึกษาให้ ณ หน่วยงาน/ในอำเภอที่ผู้ที่ต้องการเรียนอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ ควรจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ให้มากขึ้นกว่านี้

7. จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่มากที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 34 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และมีรายได้ไม่เกิน 4,500 บาท/เดือน

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแพร่ ควรจะออกประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเหล่านี้ให้มากที่สุด เพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนแพร่

8. จากการศึกษาพบว่า เมื่อจำแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ นั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่ต้องการเรียนต่อในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขาการจัดการทั่วไป ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแพร่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเปิดสอนสาขาวิชาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุดได้ โดยการออกประชาสัมพันธ์อาจจะทำการประชาสัมพันธ์แยกตามอายุ อาชีพ หรือรายได้ เช่น ถ้าจะให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน 33 ปี หรืออยู่ในช่วงวัยรุ่น ก็ต้องประชาสัมพันธ์ โดยเน้นไปที่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนผู้ที่มีอายุ 34 ปีขึ้นไป เน้นประชาสัมพันธ์สาขาการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

9. จากการศึกษาพบว่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขาการจัดการทั่วไป เป็นสาขาที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต้องการเรียนมากที่สุด ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ควรจะสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ในสาขาเหล่านี้ และเปิดสอนสาขาเหล่านี้ให้มากขึ้น ส่วนสาขาเทคโนโลยีเกษตร และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พบว่าผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีความต้องการเรียนน้อยมาก ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ควรพิจารณาในการปิดสาขาดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์และจัดการศึกษา

10. จากการศึกษาเรื่องความเต็มใจที่จะจ่ายนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 543 บาท/คน/ภาคเรียน เห็นได้ว่าผู้ที่ต้องการศึกษานั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายในจำนวนที่สูงกว่าที่ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้เก็บ ณ ปัจจุบัน คือ ภาคเรียนละไม่เกิน 500 บาท ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแพร่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้พิจารณาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป

11. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะมาทำงานให้กับวิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อคิดเป็นตัวเงินพบว่า สูงกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บในปัจจุบัน คือ ภาคเรียนละไม่เกิน 500 บาท ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ อาจนำข้อมูลดังกล่าวนี้มาพิจารณาเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเรียนแต่ไม่มีเงิน ให้มาทำงานที่วิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมการศึกษาได้